



ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570



เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มก. นำโดย นางสาววารารักษ์ ภายศรี หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางอัจฉรินทร์ เกียรติทิงศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นการบรรยายแนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด บรรยายโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย สป.อว. โดยผู้แทนเครือข่าย อว.ส่วนหน้า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คลินิกเทคโนโลยี UBI และ COEs กิจกรรมในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เสวนาแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

พร้อมถ่ายภาพร่วมกันแสดงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชน พ.ศ 2566-2570 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคฉบับภาคเอกชนไปสู่การพัฒนาจังหวัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในกระทรวง อ.ว